

สำนักงานที่กรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายลพิน การรักษ์	ประธานสภาเทศบาล	ลพิน การรักษ์	
๒	นายเฮียง นาทันลิ	รองประธานสภาเทศบาล	เฮียง นาทันลิ	
๓	นายสมเด็จ เพ็ชรเสนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สมเด็จ เพ็ชรเสนา	
๔	นายชูถิ่น จำเรียงเจือ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ชูถิ่น จำเรียงเจือ	
๕	นางจันทิ ทองสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	จันทิ ทองสวัสดิ์	
๖	นางจิตศรา ศรีตาแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	จิตศรา ศรีตาแก้ว	
๗	นายบุญจันทร์ ไร่รัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	บุญจันทร์ ไร่รัตน์	
๘	นายพรอานวย ไกยะแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	พรอานวย ไกยะแสง	
๙	นางสาวนิตยา ตาวะสี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	นิตยา ตาวะสี	
๑๐	นายจรรุญ ฦ สาโรจน์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	จรรุญ ฦ สาโรจน์	
๑๑	นายชัยณรงค์ อุทุมทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ชัยณรงค์ อุทุมทอง	
๑๒	นายรักสินธ์ เขาเขจร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	รักสินธ์ เขาเขจร	
๑๓	นายยุคชัย ไชยคำมี	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	ยุคชัย ไชยคำมี	

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสมประสงค์ สุพัฒน์นางค์	นายกเทศมนตรี	สมประสงค์ สุพัฒน์นางค์	
๒	นายณรงค์ ฦนอมกุล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖	ณรงค์ ฦนอมกุล	
๓	นายอ่าง ถินสถิตย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖	อ่าง ถินสถิตย์	
๔	นายสมชาย เหล่ามูล	รองนายกเทศมนตรี	สมชาย เหล่ามูล	
๕	นายเรืองศิลป์ กุคำ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เรืองศิลป์ กุคำ	
๖	นายประยูร โปสวาท	รองนายกเทศมนตรี	ประยูร โปสวาท	

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ

.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายลพิน การรักษ์ กล่าวเปิดการประชุม
(ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
(ประธานสภา) ๒๕๖๑
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายลพิน การรักษ์ เรื่องเสนอเพื่อทราบ คือ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี
(ประธานสภา) งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสมประสงค์ สุพัฒนางค์ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(นายกเทศมนตรี) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มี ๖ ยุทธศาสตร์
โครงการจำนวน ๙๕ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๔๖ โครงการ เหลือยังไม่ดำเนินการ ๔๙ โครงการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนที่เทศบาลได้ขอรับ
งบประมาณอุดหนุนมี ๒ หน่วยงาน คือ

๑. งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ๓ โครงการ รวมทั้งหมด ๖,๒๑๔,๐๐๐ บาท ดังนี้
 - ๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง จำนวน ๒,๐๖๓,๓๐๐ บาท ลงนามใน
สัญญา จำนวน ๑,๔๒๑,๗๑๓.๗๕ บาท คงเหลือ ๖๔๑,๕๘๖.๒๕ บาท เทศบาลได้ประสงค์ขอ
ใช้งบประมาณในส่วนที่เหลือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไทรทองเพิ่มเติม ขณะนี้รอดำเนินการ
 - ๑.๒ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.
๓๐-๐๐๓ น. สายนามะเขือ – โพนสว่าง ลงนามในสัญญา จำนวน ๒,๕๗๕,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท เทศบาลได้ประสงค์ขอใช้งบประมาณในส่วนที่เหลือต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มเติม ขณะนี้
รอดำเนินการ
 - ๑.๓ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามะเขือ งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท ลงนามใน
สัญญา ๓๐,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท เทศบาลไม่ประสงค์ขอใช้งบประมาณให้ส่งคืนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งหมด
๓ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดซื้อ
จัดจ้าง ดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยยาง งบประมาณ ๑.๖๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม ถนนสายโคกเจริญ หมู่ ๒ – บ้านถ้ำปลา ข้ามลำห้วยมะเขือ งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม ถนนสายโพนสว่าง หมู่ ๔ – บ้านดงคำพัฒนา งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอเพิ่มเติมเรื่องการเกิดวาทภัยจากพายุไซร่อนในช่วงวันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่าน ในวันเสาร์ ทีมงานได้ออกสำรวจความเสียหายคร่าวๆ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ ๙๕ หลังคาเรือน วันอาทิตย์ฝนก็ตกซ้ำมาอีกบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก ณ เวลานั้นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ประมาณ ๑๕๙ หลังคาเรือน จาก ๘ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๑ หลังคา หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๒ หลังคาเรือน หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๑ หมู่ละ ๑๑ หลังคาเรือน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๓ ครัวเรือน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ครัวเรือน ขณะนี้ยังแจ้งความเสียหายเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ หลังจากเหตุเกิดเทศบาลได้แบ่งทีมสำรวจความเสียหายและตัดต้นไม้ที่ล้มพาดถนนและทับบ้านเรือนประชาชน อาคารโรงเรียนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จ โดยใช้เลื่อยยนต์ของเทศบาล เทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนที่เสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้ อย่างเร่งด่วน คือ นางสัมฤทธิ์ หมู่ ๓ เทศบาลได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนได้แจ้งความเสียหายเข้ามา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันช่วยเหลือร่วมกัน ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเรื่องเพื่อทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย

นายรักสินธ์ เขาเขจร (สท. เขต ๑) ขอสอบถามว่ามีหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับวาทภัยอย่างไรบ้าง เพราะประชาชนยังไม่ชัดเจน อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลน้อยไป ระเบียบปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือมีอะไรบ้าง เพราะประชาชนได้รับข่าวสารว่าเทศบาลจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย กระทบมปลายนา ถ้าเป็นแล้วก็ได้หรือไม่ ถ้าช่วยเหลือกระผมจะแจ้งความเสียหายเข้ามา และเกี่ยวกับเอกสารเพราะเจ้าหน้าที่ที่ไปสำรวจไม่ให้ความชัดเจนว่าจะเอาเอกสารอะไรบ้าง แต่ภายหลังประชาชนได้รับแจ้งว่าต้องเอาเอกสารเพิ่มเติม ส่งเอกสารล่าช้าประชาชนก็บอกว่าวันที่มาสำรวจทำไมไม่แจ้งว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง ขณะนี้จึงทำให้ประชาชนสับสน อยากเรียนถามความชัดเจนและความถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือ

นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพิ่มเติม

ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อซักถาม

นายยุคชัย ไชยคำมี (ปลัดเทศบาลและเลขาธิการสภาฯ) ตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับวาทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะนี้มีประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๕๙ หลังคาเรือน งบประมาณ ๔๔๔,๐๒๖ บาท ถ้าช่วยเหลือแบบเต็มที่ แต่เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ มีงบประมาณใน งบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้ามีน้ำท่วมอาจไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ แต่จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้ แต่เนื่องจากประชาชนส่งเรื่องขอความช่วยเหลือเข้ามา และต้องออกสอบข้อเท็จจริง จึงอาจจะเลื่อนการประชุมออกไปอีก กระผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือ ที่อยู่ต้องเป็นที่อาศัยอยู่ประจำ อาจตีความได้หลายอย่าง เช่น กระทบมปลายนาก็อาศัยอยู่ประจำเวลาไปทำไร่ ทำนา หลักความช่วยเหลือ

บางอย่างถูกใจเรา แต่ขัดกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาตรวจอาจจะผิดระเบียบ เช่น โรงจอดรถต้องติดกับตัวบ้านจะถูกต้องตามระเบียบ แต่กรมก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณบ้านก็ควรได้รับความช่วยเหลือ หรือก่อสร้างกระท่อมปลายนาไว้ แต่เจ้าของย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่น โดยไม่ย้ายบ้านเลขที่ อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้การช่วยเหลือ แต่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ คอกสัตว์ก็เข้าหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือนั้น ให้ได้ทั้งสิ่งของและเป็นเงิน คณะกรรมการประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือเป็นประธาน ท้องถิ่นอำเภอสหสขันธ์ ปลัดอำเภอประจำตำบล พัฒนาการอำเภอสหสขันธ์ กำนันตำบลนามะเขือ ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข จะพยายามประชุมให้เร็วที่สุดและครอบคลุมที่สุด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์และให้ส่งเรื่องเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือที่อยู่อาศัยไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท คอกสัตว์ให้ความช่วยเหลือไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เป็นจริง ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

นายสมเด็จ เพ็ชรเสนา ขอสอบถามว่าต้นยางนาล้มทับกระท่อมปลายนาของประชาชน อยากทราบขั้นตอนในการตัดและ (สท. เขต ๑) ประชาชนอยากขอให้เทศบาลไปแปรรูปให้เพื่อจะได้ก่อสร้างกระท่อมได้หรือไม่

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงข้อซักถาม (ประธานสภาฯ)

นางสมประสงค์ สุพัฒนาพงศ์ ขอชี้แจงว่ากระท่อมที่ต้นไม้มันล้มทับจะได้รับความช่วยเหลือเพราะอยู่อาศัยประจำ ส่วนการ (นายกเทศมนตรี) ตัดต้นไม้ ได้ประสานงานกับป่าไม้จังหวัดว่ากฎหมายต้นไม้มหวงห้ามในที่กรรมสิทธิ์ได้ผ่านแล้วให้สามารถตัดได้ แต่ถ้าจะใช้เลื่อยเทศบาลขนาดเบาของเลื่อยไม่เหมาะสมในการแปรรูปไม้แต่เหมาะสำหรับตัดต้นไม้มกิ่งไม้เล็กๆ ต้องจ้างผู้รับจ้างตัดเลื่อยไม้แปรรูปโดยตรง

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพิ่มเติม (ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายลพิน การรักษ์ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัย (ประธานสภาฯ) ประชุมสมัยสามัญครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายยุศชัย ไชยคำมี ขอชี้แจง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ (ปลัดเทศบาลและ เลขานุการสภาฯ) แรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑. สมัยที่แรก เดือน เมษายน มีการดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่ ๑
๒. สมัยที่ ๒ เดือน สิงหาคม. มีการดำเนินการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๓. สมัยที่ ๓ เดือน ตุลาคม มีการดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่ ๒ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา (ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล)
๔. สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่แถลงต่อสภา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด กรมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

- สมัยสามัญที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
- สมัยสามัญที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
- สมัยสามัญที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

ขอเชิญประธานได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัย (ประธานสภาฯ) ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัย (ประธานสภาฯ) ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

- สมัยสามัญที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
- สมัยสามัญที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
- สมัยสามัญที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังกล่าวข้างต้น

นายลพิน การรักษ์ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ การขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม บ้านค้ำน้ำแซบ ตำบลนามะเขือ อำเภอ (ประธานสภาฯ) สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายยุคชัย ไชยคำมี ตามที่เทศบาลได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ เรื่องการขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม เพราะขณะนี้ (ปลัดเทศบาลและ สำนักสงฆ์ยังไม่เป็นวัดที่ต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แต่พื้นที่ที่จะจัดตั้งวัดเป็น เลขานุการสภาฯ) พื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงต้องขออนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก่อน และต้องมีมติจากสภาเทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตเพราะเป็นพื้นที่ ในเขตเทศบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ให้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ชี้แจงการขอจัดตั้งวัด

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญ นายณรงค์ ถนอมกุล ผู้ใหญ่บ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ ๖ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง (ประธานสภาฯ) วัดสุวรรณาราม บ้านค้ำน้ำแซบ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายณรงค์ ถนอมกุล ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม บ้านค้ำน้ำแซบ กระผมในฐานะเป็นผู้นำ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖) ชุมชน เนื่องจากวัดสุวรรณารามบ้านค้ำน้ำแซบขณะนี้ยังเป็นสำนักสงฆ์ ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนก็พร้อมใจกันต้องการให้เป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการวัดชุดก่อนและผู้นำชุดก่อนจึงได้ทำหนังสือส่งไปที่อำเภอและส่งต่อไปจังหวัดและส่งต่อไปยังสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติตามขั้นตอน ในการจัดตั้งวัด ซึ่งได้ผ่านมามากหลายปีแล้ว แต่การจัดตั้งวัดยังไม่แล้วเสร็จ ติดอยู่ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมเพราะต้องขอใช้พื้นที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจ พื้นที่เพราะหากไม่ถึง ๖ ไร่ จะไม่สามารถขอใช้พื้นที่ได้ ปรากฏว่าได้พื้นที่ ๖ - ๐ - ๓๘ ไร่ มีศาลา การเปรียญ กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ และต้องมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นวัดจากที่ประชุมของสภาเทศบาล ประกอบเพื่อจะได้ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินได้พิจารณา จึงได้จัดทำหนังสือเพื่อขอจัดตั้งวัดเข้าที่ ประชุมสภาเทศบาล ขอความกรุณาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งวัดเพื่อ เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธต่อไป

นายลพิน การรักษ์ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ ๖ ซึ่งแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม บ้าน (ประธานสภาฯ) ค้ำน้ำแซบ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะที่กระผมเป็นชาวบ้าน ตั้งแต่เกิดมาก็ได้เห็นเป็นวัดมาจนถึงทุกปัจจุบันนี้ จึงขอฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบด้วย ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงต่อไป

นายยุศชัย ไชยคำมี ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่าสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลนามะเขือที่ไหนยังไม่ได้จัดตั้งเป็นวัด (ปลัดเทศบาลและ เลขานุการสภาฯ)

น.ส.นิตยา ตาวะสี สำนักสงฆ์รอยมณูชัยโบราณและสำนักสงฆ์หนองบัวลอย (สท. เขต ๒)

นายยุศชัย ไชยคำมี หลักการในการจัดตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเทศบาลและสภาเทศบาลต้องกำกับ (ปลัดเทศบาลและ เลขานุการสภาฯ) ดูแลการดำเนินการต่างๆ ในเขตเทศบาล เพราะการจัดตั้งวัดอาจมีมลพิษทางอากาศ หรือมีมลภาวะทางเสียงเพราะอาจจะมีเสียงระฆัง เสียงสวดมนต์ จึงขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา หากสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบจะให้พนักงานจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ใช้ประกอบในการพิจารณาขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัด ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุมต่อไป

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพิ่มเติม (ประธานสภาฯ)

นายรักสินธ์ เขาเขจร ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งวัดสุวรรณาราม เห็นสมควรที่จะจัดตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตาม (สท.เขต ๑) กฎหมาย ขอสอบถามว่าคณะกรรมการวัดได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งวัดแล้วใช่หรือไม่ เพราะมีระเบียบหลักเกณฑ์มาก เรื่องได้ผ่านจากเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะอำเภอและไปยังเจ้าคณะจังหวัดหรือไม่ ในเขตพื้นที่ตำบลนามะเขือมีการจัดตั้งสำนักสงฆ์หลายแห่ง ไม่ทราบว่าเป็นพระจริงหรือไม่ ขอฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบและดูแลด้วย เพราะอาจจะเป็นการมอมเมา ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ การที่พระสงฆ์ไปจัดตั้งสำนักสงฆ์โดยการรุกล้ำพื้นที่ป่าสาธารณะก็เป็นการทำลายป่าสาธารณะและสิ่งแวดล้อม และอยากฝากของบประมาณจากเทศบาลตำบลนามะเขือ เพื่อจัดซื้อพันธุ์ดอกกระเจียวมาปลูกตามป่าสาธารณะ เพราะเป็นการอนุรักษ์ดอกกระเจียวซึ่งเป็นอาหารของประชาชนด้วย

นายพรอำนวย ไกยะแสง ขอสอบถามว่าพื้นที่ ๖ - ๐ - ๓๘ ไร่ เพียงพอในการจัดตั้งเป็นวัดใช่หรือไม่ (สท.เขต ๒)

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านค้ำน้ำแซบตอบข้อซักถาม (ประธานสภาฯ)

นายณรงค์ ถนอมกุล ขอชี้แจงว่าคณะกรรมการหมู่บ้านได้ตรวจสอบกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖) และผ่านไปตามขั้นตอนทุกอย่าง พื้นที่ในการขอใช้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ตรงตามหลักเกณฑ์ แต่ยังมีขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พระอาจารย์สายัญหซึ่งเป็นที่ประจักษ์สำนักสงฆ์ได้ไปตรวจสอบแล้ว

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพิ่มเติม (ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือเพื่อเห็นชอบให้สำนักสงฆ์วัดสุวรรณาราม (ประธานสภาฯ) บ้านค้ำน้ำแซบ จัดตั้งเป็นวัดสุวรรณารามบ้านค้ำน้ำแซบ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สำนักสงฆ์วัดสุวรรณารามบ้านค้ำน้ำแซบ จัดตั้งเป็นวัด
สุวรรณาราม บ้านค้ำน้ำแซบ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป คือ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป
- นายยุคชัย ไชยคำมี (ปลัดเทศบาลและ เลขานุการสภาฯ) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เนื่องจากในงบประมาณปี ๒๕๖๒ มีการตั้งงบประมาณค่าเบี้ยประชุมเพื่อเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจำสภา
เทศบาลตำบลนามะเขือ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภท
ค่าตอบแทน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ความว่า
“ ให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจำสภา
เทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้อย
ห้าสิบบาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของ
อัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว” ในการประชุมแต่ละครั้งสามารถคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาใหม่ได้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มีโอกาสสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้เพราะได้รับ
ค่าตอบแทน ดังนั้น จึงขอเชิญประธานสภาฯได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้คัดเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวน ๓ คน โดยเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน และมีผู้รับรอง
จำนวน ๒ คน
- นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม พร้อมผู้รับรองอีก ๒ คน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ คนที่ ๑
- นายพรอำนวย ไกยะแสง (สท. เขต ๒) ขอเสนอ นางจิตตรา ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ
๑. นายชูถิ่น จำเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นายสมเด็จ เพ็ชรเสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
- นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ เพิ่มเติม
- ที่ประชุม ไม่มี
- นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ คือ นางจิตตรา ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ ๒
- นายสมเด็จ เพ็ชรเสนา (สท. เขต ๑) ขอเสนอ นางสาวนิตยา ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ
๑. นายพรอำนวย ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นายบุญจันทร์ ไร่รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
- นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ เพิ่มเติม
- ที่ประชุม ไม่มี
- นายลพิน การรักษ์ (ประธานสภาฯ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ คือ นางสาวนิตยา ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ ๓

นายชูถิ่น จำเริญเจือ ขอเสนอ นายบุญจันทร์ ไรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ (สห. เขต ๒)

๑. นางสาวนิตยา ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

๒. นายพรอำนวย ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ เพิ่มเติม (ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ คือ นายบุญจันทร์ ไรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ประธานสภาฯ) เขต ๑ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพิ่มเติม

ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ ผลการคัดเลือกจากที่ประชุมปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวน ๓ คน (ประธานสภาฯ) ประกอบด้วย

๑. นางจิตตรา ศรีตาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

๒. นางสาวนิตยา ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

๓. นายบุญจันทร์ ไรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ขอเชิญที่ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลจำนวน ๑ คน

นายชัยณรงค์ อุทุมทอง ขอเสนอ นางจิตตรา ศรีตาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประธานคณะกรรมการตรวจ (สห. เขต ๑) รายงานการประชุมสภาเทศบาล

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล (ประธานสภาฯ) เพิ่มเติม

ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวน ๓ คน (ประธานสภาฯ) ประกอบด้วย

๑. นางจิตตรา ศรีตาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการ

๒. นางสาวนิตยา ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นกรรมการ

๓. นายบุญจันทร์ ไรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นกรรมการ

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑. นางจิตตรา ศรีตาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการ

๒. นางสาวนิตยา ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นกรรมการ

๓. นายบุญจันทร์ ไรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่นๆ (ประธานสภาฯ)

นายชัยณรงค์ อุทุมทอง ขอทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำหลังวัดป่าโป่งเชือกชัยมงคลที่ได้เสนอในที่ (สห.เขต ๑) ประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เพราะปีนี้แล้งมาก

นางจิตตรา ศรีตาแก้ว ขอแจ้งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ หน้าบ้าน นายเตรียม จันสุนา (สห.เขต ๑)

นายพรอำนวย ไกยะแสง ขอแจ้งซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนโม่ขำรุดเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อน (สห.เขต ๑)

นายชูถิ่น จำเริญเจือ ขอแจ้งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลุมยุบตัว สายบ้านโพนสว่าง – คำน้ำแซบ บริเวณ (สห.เขต ๒) นาของนายบุญเหลือ มาตรบูรมย์

นายลพิน การรักษ์ ขอเพิ่มเติมว่าถนนสายโพนสว่าง – ค่าน้ำแซบ กระทบได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีได้รับทราบแล้ว (ประธานสภาฯ) กองช่างได้สำรวจความเสียหาย ขณะนี้รอซ่อมแซม ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญปลัดเทศบาลตอบข้อซักถามเรื่องอื่น ๆ (ประธานสภาฯ)

นายยุคชัย ไชยคำมี เรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอขอแก้ไขปัญหานั้นจะนำเรียนนายกเทศมนตรีและแจ้งกองช่าง (ปลัดเทศบาลและสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมต่อไป และขอแจ้งข่าวขณะนี้กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เลขานุการสภาฯ) ประกาศใช้แล้ว ขอให้สมาชิกได้เตรียมตัวหากจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนเขตเลือกตั้งยังคงเดิม การเลือกตั้งเทศบาลอาจจะหลังเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

นายลพิน การรักษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่น ๆ (ประธานสภาฯ)

นายรักสินธ์ เขาเขจร เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น พอได้ทราบข่าวมาแล้ว อยากให้มีการเลือกตั้งเร็วๆ เพราะดำรง (สท. เขต ๑) มาได้ ๔ ปีแล้ว คิดว่าจะดำเนินการลงท้องถิ่นแบบใหม่

นายลพิน การรักษ์ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม ไม่มี

นายลพิน การรักษ์ หากไม่มีเรื่องเสนอขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและให้ความร่วมมือ (ประธานสภาฯ) เข้าร่วมประชุม ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

(ลงชื่อ) ยุคชัย ไชยคำมี
(นายยุคชัย ไชยคำมี)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ลพิน การรักษ์
(นายลพิน การรักษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) จิตศรา ศรีตาแก้ว
(นางจิตศรา ศรีตาแก้ว)
ประธานกรรมการตรวจรายงาน

(ลงชื่อ) นิตยา ตาวะสี
(นางสาวนิตยา ตาวะสี)
คณะกรรมการตรวจรายงาน

(ลงชื่อ) บุญจันทร์ ไร่รัตน์
(นายบุญจันทร์ ไร่รัตน์)
คณะกรรมการตรวจรายงาน